

# CÁCH NÀO CẦU NGUYỆN HIỆU QUẢ CHO CÁC LINH HỒN?

Bình thường, phần đông quý tín hữu đọc kinh; lúc đặc biệt người ta hiệp ý với chủ tế trong thánh lễ; lúc đặc biệt hơn mọi người “xin lễ”(đưa một số tiền để linh mục dâng thánh lễ); ngoài ra có người dâng việc làm, dâng hy sinh, dâng việc bố thí... để xin Chúa tha bớt hình phạt cho các linh hồn.

Tất cả những cách trên là truyền thống, là giáo lý, là niềm tin, là nghĩa cử vừa là thói quen tốt. Tuy nhiên còn một cách nữa khá tốt, xin thử suy nghĩ:

Tạm so sánh: Linh hồn là chủ thể. Thân xác là công cụ “biểu hiện” của linh hồn (linh hồn gồm có nhiều thứ nhưng tạm kể: tư duy, tình cảm khuynh hướng & sở thích).

Chết là tạm thời mất đi công cụ “biểu hiện”, nhưng chủ thể vẫn còn (còn nguyên những gì có trong linh hồn).

Chính phần linh hồn khi sống lẫn khi chết ở gần Chúa hay ở xa Chúa.

Khi chết xong, ở gần Chúa nô nê gọi là lên thiên đàng; ở xa Chúa nô nê gọi là xuống luyện ngục...

Ở gần Chúa khi nào linh hồn thanh trong giống Chúa (theo luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu có trong câu thánh vịnh: Ai lên Núi Chúa cao quang... đó người có tâm hồn thanh sạch...).

Muốn ở gần Chúa phải được ơn Chúa Thánh Thần tẩy rửa, thanh luyện cho lòng hoàn toàn luôn duy hướng về Chúa (theo luật Cửa ở đâu lòng ở đó trong Phúc âm) mà không bị trần thế lôi cuốn.

Cụ thể, các thánh chết xong linh hồn lập tức bay thẳng về sống ở gần Chúa không bị gian trần lôi cuốn (theo luật Người giàu khó vào nước Trời như lạc đà chui qua lỗ kim... vì Nước Trời nhỏ bé, người giàu vật dục to xù bởi công kênh-đa sự làm sao vào lọt; còn theo luật cây xiên dằm nào ngã dằm ấy hay sống sao chết vậy). Còn người đam mê của cải, quyền lực hay thú vui trần thế chết xong lòng trí nặng đam mê nên luôn hướng về của cải, quyền lực hay thú vui trần thế... sẽ bị trì trãm giam hãm hoài trong cõi tục, nên có thể tạm ở xa Chúa (gọi là luyện ngục) hoặc vĩnh viễn ở xa Chúa điếu vợi (gọi là hỏa ngục) lửa lòng lúc đó chính là sự bức bối sẽ day nghiêng và thiêu đốt cho đến là khổ sở!

Vậy người thân ở gian trần tốt nhất nên **cầu xin Chúa Thánh Thần xuống ơn tẩy rửa cho linh hồn được sớm thanh tân để về ở gần Chúa**(chẳng qua giúp lòng trí họ thoát khỏi giam cầm của đam mê, của sự

dây dưa, dính bén với thế tục.

Phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần thôi, vì con người lúc còn sống không muốn canh tân sửa đổi là được! Phải có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, nâng đỡ và thúc giục... hưởng hồ sau khi chết, càng cần đến ơn Chúa Thánh Thần biết bao!.

Vậy **cầu xin ơn Chúa Thánh Thần tẩy rửa cho linh hồn được sớm thanh tân để về ở gần Chúa** là cách cầu nguyện hiệu quả hơn nữa cho các linh hồn.